

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2022

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 25/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIV nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2022 như sau:

I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT

1. Đối với các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện tại Báo cáo số 23/BC-ĐGS, ngày 04/7/2022 về kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công và đất chưa giao trên địa bàn huyện Đắk Tô:

Để triển khai các kiến nghị qua giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1398/UBND, ngày 27/9/2022 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát HĐND huyện và Công văn số 1438/UBND, ngày 30/9/2022 về việc tham mưu xử lý, giải quyết ý kiến cử tri tại các kỳ họp HĐND huyện và các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện để chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về quỹ đất công và đất chưa giao, cũng như tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Qua theo dõi, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn hoàn thành rà soát quỹ đất trên địa bàn, đồng thời, tổng hợp diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chưa được đo đạc, lập hồ sơ địa chính chính quy để có kế hoạch, phương án bố trí kinh phí đo đạc, hoàn thiện bản đồ địa chính chính quy, kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Đối với nội dung đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển giao việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về đất đai cho UBND huyện, sau khi Huyện có ý kiến nhiều lần đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phân quyền (*cấp quyền*) truy cập, sử dụng, khai thác đối với cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do chỉ được cấp quyền khai thác bản đồ và hồ sơ cấp mới, chuyển mục đích nên dữ liệu khai thác rất hạn chế (*vì không được cấp quyền truy cập, khai thác các dữ liệu đất đai về các hồ sơ cấp đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất; hồ sơ đất đai của các tổ chức...*). Riêng đối với cấp xã, không truy cập khai thác được hệ thống cơ

sở dữ liệu đất đai. Do đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn nhìn chung còn gặp một số khó khăn nhất định. Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kết nối, cấp quyền truy cập và chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đối với các kiến nghị qua giám sát và trong báo cáo của các xã liên quan đến quỹ đất công, UBND huyện báo cáo trả lời tại phụ lục 01 gửi kèm theo.

2. Đối với các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện tại Báo cáo số 90/BC-TTHĐND, ngày 14/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

Trên cơ sở các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành Công văn số 657/UBND-NC ngày 19/5/2023 về việc tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác CCHC nhà nước năm 2023 để lồng ghép nội dung chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết công việc, rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng để có giải pháp tham mưu, xử lý, giải quyết dứt điểm.

Đối với các nội dung kiến nghị chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án nông nghiệp và các chương trình MTQG: Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời bám sát các quy định tại các văn bản của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để kịp thời chỉ đạo xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản¹ chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình, Đề án, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện Đề án, Chương trình có hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ theo quy định.

- Đối với các nội dung kiến nghị về lĩnh vực giáo dục, UBND huyện đã ban hành 06 văn bản² để chỉ đạo Phòng Giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên qua

¹ Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 09/3/2023 về thực hiện Chương trình số 53-CTr/HU, ngày 14-11-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 04/4/2023 về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Tô; Quyết định số 93/QĐ-BND ngày 14/3/2023 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện danh mục dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 03/3/2023 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn huyện; Công văn số 489/UBND-KTTH ngày 11/4/2023 về việc rà soát các nội dung, nhiệm vụ và nguồn kinh phí (vốn sự nghiệp) lồng ghép, đối ứng thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

² Kế hoạch 398/UBND-TH, ngày 27/3/2023 của UBND huyện về việc tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023. Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/3/2023 của UBND huyện kiểm tra, đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 22-Tr/HU, ngày 21-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Công văn số 161/UBND, ngày 13/02/2023 của UBND huyện Đăk Tô về việc tăng cường quản lý, ngăn ngừa hoạt động đưa trẻ em trong độ tuổi đến trường rời khỏi địa phương đi lao động tại các tỉnh, thành phố trong nước. Công văn số 1662/UBND-VX, ngày 08/01/2022 về việc triển khai Thông báo Kết luận số 112/TB-SGDĐT ngày 14/10/2022 của Sở

triển khai thực hiện. Qua theo dõi đến nay các đơn vị đã tăng cường thực hiện các biện pháp chuyên môn thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn tiếp theo. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh nhằm đảm bảo chất lượng dạy học, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng dự toán và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường quản lý, sử dụng, thanh lý, thanh huỷ tài sản đảm bảo theo quy định.

- Đối với kiến nghị liên quan đến việc chi nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2022: UBND huyện đã có Văn bản số 1971/UBND, ngày 29/12/2022 thống nhất phê duyệt các nội dung thực hiện nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; đối với nội dung chi nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: UBND huyện đã có Văn bản số 1964/UBND, ngày 28/12/2022 thống nhất chủ trương các nội dung thực hiện nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022 làm cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện.

3. Đối với các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện tại Báo cáo số 62/BC-ĐGS, ngày 04/11/2022 về kết quả giám sát tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Đăk Tô:

Căn cứ các ý kiến, kiến nghị qua giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2023³, đối với các nội dung không lồng ghép được, UBND huyện đã ban hành các văn bản riêng để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đến nay, kết quả thực hiện như sau:

* Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Tiểu Dự án 1, Dự án 3):

- Đối với nguồn ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp cho Tiểu dự án: UBND huyện tập trung định hướng hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới

Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra 01 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS trên địa bàn huyện; Công văn số 767/UBND-VX, ngày 06/6/2023 của UBND huyện triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa –Xã hội HĐND tỉnh về việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Công văn số 232/UBND, ngày 27/2/2023 của UBND huyện về việc tham mưu báo cáo việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa –Xã hội HĐND tỉnh năm 2022. Công văn số 1662/UBND-VX, ngày 08/01/2022 về việc triển khai Thông báo Kết luận số 112/TB-SGDĐT ngày 14/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra 01 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS trên địa bàn huyện.

3 Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 02/2/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XVII) và Nghị quyết HĐND huyện khoá XIV, kỳ họp thứ 5 về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh năm 2023; Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô.

thoát nghèo liên kết thành lập các Tổ hợp tác để cùng nhau liên kết phát triển sản xuất như nuôi bò sinh sản, trồng cỏ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một số diện tích lúa nước thường xuyên thiếu nước, đất nà kém hiệu quả sang phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế như mía đường, ngô, rau đậu, sắn... Hiện tại, UBND các xã, thị trấn đang hoàn thiện các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho cộng đồng dân cư theo quy định hiện hành. Dự kiến đến cuối năm 2023, trên địa bàn phê duyệt 18 Dự án hỗ trợ cho cộng đồng dân cư phát triển sản xuất (Nguồn vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 thực hiện là 09 Dự án; nguồn vốn năm 2023 là 09 dự án) và thanh toán, giải ngân 1.251 triệu đồng đạt 100% kế hoạch nguồn vốn Trung ương giao.

- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện: Huyện định hướng hỗ trợ nguồn kinh phí cho Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện để tuyên truyền, hướng dẫn các Hội viên, đoàn viên thành lập các Tổ hợp tác để cùng nhau liên kết phát triển sản xuất theo định hướng như chăn nuôi bò sinh sản, trồng cỏ; cải tạo vườn tạp, phát triển dược liệu... Kết quả năm 2022 đã thực hiện 05 Dự án với tổng kinh phí 661,6 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, Hội viên, đoàn viên tham gia đối ứng 361,6 triệu đồng; Năm 2023 đang triển khai thực hiện 04 Dự án với tổng kinh phí huyện hỗ trợ 300 triệu đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ thực hiện hoàn thành 09 Dự án, tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

* Số dự án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình theo các hình thức: liên kết theo chuỗi giá trị; cộng đồng, giao nhiệm vụ và đặc thù:

- Kế hoạch thực hiện hình thức hỗ trợ tiểu Dự án 1, Dự án 3: 27 dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển sản xuất nông nghiệp (*trong đó nguồn vốn NSTW 18 dự án/2.338 triệu đồng; vốn NS huyện 9 dự án/600 triệu đồng*).

- Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt 05 dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí thực hiện 661,7 triệu đồng (*vốn NS huyện 300 triệu đồng, cộng đồng tham gia dự án đối ứng bằng hiện vật, công lao động quy thành tiền 361,7 triệu đồng*). Các dự án còn lại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt theo Kế hoạch.

4. Đối với các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại Báo cáo số 25/BC-BKTXH, ngày 05/7/2022 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện:

Sau khi Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện hoàn thành công tác giám sát việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đi kiểm tra thực tế tình hình trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phòng trừ sâu, bệnh hại đối với diện tích trồng rừng sản xuất tập trung và cải tạo vườn tạp các năm 2021, 2022 trên địa bàn các xã, thị trấn, đồng thời làm việc với các địa phương để dự kiến kế hoạch triển khai hình thành vùng trồng rừng sản xuất tập trung trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thành tất cả các hồ sơ trình và phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định, đảm

bảo thời gian xuống giống để người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng rừng và chăm sóc cây trồng, đến nay tất cả các nội dung liên quan đã được thực hiện hoàn thành.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác trồng rừng nói chung và đối với diện tích trồng rừng năm 2021 nói riêng, kịp thời triển khai các biện pháp chăm sóc, quản lý, bảo vệ diện tích rừng trồng các năm 2021, 2022 nhằm đảm bảo "toàn bộ diện tích trồng rừng phải thành rừng", đồng thời triển khai một số nhiệm vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2023 đạt kết quả cao, ngày 25/10/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1562/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc cây trồng, rừng trồng năm 2021, 2022 trên địa bàn huyện, trong đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp, từng vấn đề cụ thể; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, có giải pháp định hướng các địa phương, đồng thời tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023 để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Qua theo dõi, nắm tình hình hiện nay một số lô trồng cây giống bạch đàn Cự vĩ 3229 của năm 2021 năm 2022 trên địa bàn huyện tại các xã Kon Đào, Văn Lem, Đăk Trăm chết không rõ nguyên nhân, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân chết của cây bạch đàn cự vĩ để khuyến cáo nhân dân thực hiện chăm sóc, cơ cấu cây giống trồng rừng sản xuất cho những năm tiếp theo.

5. Đối với các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện tại Báo cáo số 24/BC-BPC, ngày 05/7/2022 về kết quả giám sát việc bố trí chức danh, số lượng, thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Tô:

Đối với kiến nghị về cơ chế quản lý, chế độ làm việc, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, UBND huyện đã có báo cáo đề xuất với Sở Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định chung về thời gian làm việc và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; đồng thời thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh trên để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, do hiện nay các chức danh trên đang hưởng chế độ phụ cấp thấp, nên khó thu hút được người có trình độ năng lực tham gia. Ngày 12/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ tham mưu triển khai thực hiện theo đúng quy định để lực lượng này làm việc có kế hoạch, hiệu quả và thống nhất, cũng như chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đưa công tác quản lý điều hành

hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đi vào nề nếp.

Đối với kiến nghị về việc quan tâm nâng thêm mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, UBND huyện đã có báo cáo gửi Sở Nội vụ⁴

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU KHẢO SÁT

1. Đối với các kiến nghị của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 08/BC-TTHĐND, ngày 25/3/2022 về kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách huyện năm 2022:

Để triển khai hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 nói chung và các kiến nghị của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện nói riêng, trong năm 2022 UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nội dung liên quan, làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách năm 2022.

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội huyện năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ công tác như HĐND huyện đã kiến nghị qua khảo sát vẫn không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra, trong đó có việc triển khai thực hiện các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt, xã Ngọc Tú không đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Kế hoạch năm 2022; tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU về xây dựng thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nông thôn mới còn chậm; việc triển khai các nội dung của Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp năm 2022 không đạt kế hoạch...

2. Đối với các kiến nghị của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 53/BC-TTHĐND, ngày 07/9/2022 về kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến nay:

Những nội dung kiến nghị của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện về kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến nay, UBND huyện đã báo cáo tại Mục 2 Phần I Báo cáo này.

III. VIỆC TRIỂN KHAI KẾT LUẬN PHIÊN GIẢI TRÌNH

Căn cứ Kết luận Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 19/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kết luận Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ Nhất), UBND huyện đã ban hành Công

⁴ Báo cáo số 203/BC-UBND, ngày 06/6/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và việc quy định tiêu chuẩn, cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh.

văn số 1677/UBND-TH, ngày 09/11/2022 về việc triển khai kết luận phiên giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2022 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Qua theo dõi, đến nay cơ bản các nội dung đã hoàn thành.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- CVP, các PVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TH_(NTH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hoàng Nam